

ชื่อเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย นายสุนทร สงพราหมณ์
ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ การบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า

การบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ตามความความพึงพอใจของ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน จำนวน 6 ด้าน โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
6 ด้าน โดยกิจกรรมที่พึงพอใจสูงสุดได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คือ การจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา สังคม ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาคือด้านงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน คือ โครงการ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการ
ช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.34)
ด้านงานครูที่ปรึกษา คือ การเสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม/ห้องเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.22)
ด้านงานปกครอง คือ การประสานงานและการให้ความร่วมมือต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
ก่อความไม่สงบ (ค่าเฉลี่ย 4.16) ด้านงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา คือ การจัดหาเครื่องมือ
และเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.10) และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คือ การจัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ (ค่าเฉลี่ย 4.05)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพนครศรีธรรมราช มากที่สุด ได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพได้เป็นแกนนำนักเรียนนักศึกษาใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีครูคอยให้
คำปรึกษา ด้านงานครูที่ปรึกษา ควรจัดอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ให้มากขึ้น ด้านงานปกครอง ควรสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาให้จริงจังต่อเนื่อง
ด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการแนะแนวศึกษาต่อเพื่อเตรียม
ความพร้อมและการให้บริการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าเรียนสายอาชีพ ด้านงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ควรจัดหา ยา เครื่องมือ เวชภัณฑ์ พร้อมให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกแผนกวิชามีโอกาสนำ ครู และนักเรียน นักศึกษา ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน